

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เอาอีก แจกเงินไร่ละพัน ชาวนากรี๊ดขออีกรอบช่วยตรงถึงมือ
๒. นำเข้าน้ำมันปาล์มครบ ๕ หมื่น ชาวสวนโล่งไม่กระทบราคา
๓. เกาะข่าวเกษตร
๔. เกษตรฯชี้ราคายาง ๒ ดอลลาร์/กิโลถึงปี ๖๓
๕. ราคาขางพาราต่อแวนร่วงถึงปี ๖๓ ต้นตอสต็อกเพียบ - ผลผลิตเพิ่ม
๖. ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจเนื้อสุกรเทศกาลตรุษจีน
๗. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรมีความคืบหน้า
๘. สกย.ตั้งเปิดตลาดกลางยางท้องถิ่น นำร่อง ๒ จุด
๙. เตรียมความพร้อมแก้ปัญหาคาเฟอีนที่การเกษตร
๑๐. ๒๕ ผู้ส่งออกไก่สดเชื่อผ่านเกณฑ์ ป้อนตลาดเกาหลีใต้ ๑ หมื่นตัน
๑๑. จ.ระยองเร่งดำเนินการช่วยเกษตรกรสวนยาง

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ
ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก
มติชน
เดลินิวส์
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง

เอาอีก! แจกเงินไร่ละพัน

● ชาวกรีกขออีกรอบช่วยตรงถึงมือ

สศก.สำรวจความพึงพอใจชาวนา โครงการรัฐแจกเงินไร่ละ 1,000 บาท พบ 55% พอใจมากอยากให้แจกต่อเพราะช่วยเหลือได้โดยตรง ส่วน 9% บอกจ่ายน้อยไป สศก.ระบุเงินถึงมือชาวนาเฉลี่ยรายละ 13,860 บาท จากสูงสุดรายละ 15,000 บาท โดยส่วนใหญ่ 49% นำเงินที่ได้ไปลงทุนทำนารอบใหม่

นายเลอศักดิ์วีระกุลไพบูลย์เลขาธิการ อีก 2% ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิด เช่น มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองที่ดินเกษตรกร เผยว่า สศก. ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล เปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรจะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย 13,860 บาท/ราย โดยปีการผลิต 2557/58 มาตรการชดเชยรายได้ มีชาวนาที่ได้รับสูงสุด 15,000 บาท/ราย และให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่ละ 1,000 บาท ได้รับต่ำสุด 1,500 บาท/ราย

สูงสุดรายละ 15,000 บาท จำนวน 833 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เมื่อสอบถามการนำเงินที่ได้รับในพื้นที่ 18 จังหวัด พบว่าเกษตรกร 98% ไปใช้จ่าย พบว่าเกษตรกร 49% นำเงินเก็บที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้รับเงินแล้ว ไร่ลงทุนทำนาในครั้งต่อไป ใช้เพื่ออุปโภค/

บริโภค 38% ใช้จ่ายค่าหนี้สินที่เป็นปัจจัยการผลิตข้าวที่ค้างจ่าย 10% ใช้หนี้ผู้ให้กู้ยืม 8% ใช้หนี้ ธ.ก.ส. 4% และอื่นๆ 10% ได้แก่ เก็บออมลงทุนทำการเกษตรประเภทอื่นเป็นต้นด้านความพึงพอใจ ภาพรวมพบว่าเกษตรกร 55% พอใจมาก, 36% พอใจปานกลาง และ 9% พอใจน้อย เนื่องจากเงินที่ซดเชยมีจำนวนน้อยเกินไป

โดยชาวนาที่เห็นว่าได้รับเงินน้อยเกินไปต้องการให้รัฐจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนพื้นที่ที่ทำนาทั้งหมด หรือ ชดเชย 2 ใน 3 ของพื้นที่ทำนาหรือชดเชยขั้นต่ำ 30 ไร่ เป็นต้น และควรเพิ่มเงินชดเชยเป็น 2,000-3,000 บาทต่อไร่ รวมทั้งเห็นว่ามาตรการดังกล่าว

เกิดประโยชน์เฉพาะผู้ทำนาพื้นที่น้อยเท่านั้น นอกจากนี้ชาวนาส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง จึงควรดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือประมาณ 5% เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวหรือไม่ มีเอกสารสิทธิที่ดิน มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินและพื้นที่ปลูกข้าวน้อย เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ 18 จังหวัด ที่สศก. ได้เข้าไปสำรวจในครั้งนี้ ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ พิจิตร โลก อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ราชบุรี ชลบุรี สระบุรี

ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

นาย โอฟาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เร่งปรับกระบวนการทำงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใหม่ หลังรัฐบาลมีมติให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ช่วงหน้าแล้งตำบลละ 1 ล้านบาท จำนวน 3,052 ตำบล ใน 58 จังหวัด เพราะโครงการนี้เปิดโอกาสให้เกษตรกรเสนอโครงการที่จะเป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองในช่วงหน้าแล้ง ดีกว่าฝืนเพาะปลูกแล้วเสียหาย รัฐต้องชดเชยภายหลัง โดยในเดือน ต.ค.57-ม.ค.58 จังหวัดต่างๆเสนอของบฯ ชดเชยภัยแล้งเข้ามากว่า 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ตนได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้แก่ผู้แทนตำบลต่างๆ รับฟังแล้ว ทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ครอบคลุมกว่า 3,000 ตำบล.

นำเข้าน้ำมันปาล์มครบ 5 หมื่น ชาวสวนโล่ง! ไม่กระทบราคา

ออส.นำเข้า 5 หมื่นตันครบแล้ว ชาวสวนปาล์มยิ้มออก ไม่กระทบราคา โรงสกัดแย่งซื้อ ยังได้ราคากว่า 6 บาท/กก. อูน คสช. ไม่อนุมัตินำเข้ารอบใหม่ การันตีมีนาคม ผลผลิตเกินกว่าล้านตัน เผย 11 บริษัทโรงกลั่นรับจ้างผลิตขาย 42 บาท

นายวิศาล จันทร์ทิพย์ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม น้ำมันกระบี่ จำกัด เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงสถานการณ์ราคาผลปาล์ม ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

อยู่ที่กิโลกรัมละ 6 บาทเศษ เนื่องจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแย่งซื้อ ผลผลิตมีน้อย จึงทำให้มาตรการที่รัฐบาลให้องค์การคลังสินค้า (ออส.) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ จำนวน 5 หมื่นตันไม่กระทบราคาผลปาล์มของเกษตรกร

สอดคล้องกับนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 และกรรมการในคณะกรรมการจัดการน้ำมันปาล์มด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์ ที่กล่าวว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ได้นำเข้าน้ำมันปาล์ม



5 หมื่นตัน แล้วเสร็จกลางเดือน กุมภาพันธ์นี้ ประเมินว่าไม่มีผลกระทบต่อราคาผลปาล์มน้ำมันของเกษตรกรถือเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบในสต็อกยังคงอยู่ที่ กระทรวงพาณิชย์แจ้งล่าสุดอยู่ที่ 8 หมื่นตันนั้น อยากให้ประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะมีการสั่งนำ



เข้ารอบ 2 เนื่องจากผลผลิตเกษตรกรจะออกเดือนมีนาคมนี้เกินกว่าล้านตัน ดังนั้นน้ำมันปาล์มที่นำเข้ามาอยากเร่งให้ใช้ให้หมด

ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า จากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558 คาดในปี

นี้ไทยจะมีผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ 13.253 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6 เมื่อคิดเป็นน้ำปาล์มดิบ (เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%) ได้ประมาณ 2.253 ล้านตัน แต่ออกสู่ตลาดไม่สม่ำเสมอทั้งปี ในช่วงต้นปีและปลายปีจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกน้อย ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศมีสม่ำเสมอ (บริโภค+ไบโอดีเซล) ประมาณ 1.903 ล้านตัน มีส่วนเกินประมาณ 0.350 ล้านตัน ส่วนแนวโน้มในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน คาดว่าปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเพียงพอกับความต้องการ

อนึ่ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม ให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มจำนวน 5 หมื่นตัน โดย อคส. ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบแยกไขกับสมาชิกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม รวม

11 ราย ในราคาภิโกลกรัมละ 27.50 บาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อผลิตจำหน่ายน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดหรือถุง อาทิ 1.บริษัท มรกตอินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน) (บมจ.) ปริมาณ 9.25 พันตัน 2. บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด(บจก.) 3.บมจ.ล้ำสูง (ประเทศไทย) 4.บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 5.บจก. โอสิ่น และ 6.บจก. สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำนวนบริษัท ละ 6 พันตัน 7.บจก.ปาล์มออยเอ็น เนอริย์ อินดัสทรี 3.85 พันตัน 8.บจก.กลุ่มปาล์มธรรมชาติ 3 พันตัน 9.บจก.โอพีจีเทค 2.5 พันตัน 10.บจก.เหล่าธงสิงห์ จำนวน 250 ตัน และ 11.บจก.นิวไบโอดีเซล จำนวน 1.15 พันตัน

เกาะ: ข้าวเกษตร

เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวัน บ้านนาบกบึก อ.ปากชม จ.เลย ที่มีการ พุทธศักราชที่ ๒๕๕๘... ดำเนินงานตาม โครงการออมความดีเฉลิม กรมประมง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตร เพื่อปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้า เกษตร เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้า เกษตรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถ แข่งขันได้ และเปลี่ยนระบบการส่งเสริมให้ ความรู้กับเกษตรกร มาเป็นการบริหารแบบผู้ จัดการ ทำหน้าที่บริหารฟาร์มของเกษตรกร รายย่อยที่รวมตัวกัน ทั้งทางด้านวิชาการ การ บริหารจัดการการผลิต การบริหารจัดการ ผลผลิต ตลอดจนการตลาด และระบบการ ควบคุม ณ ห้องประชุมภูลาดำ ชั้น 7 อาคาร จุฬารักษ์ กรมประมง เมื่อวันก่อน... กลุ่ม จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์ จ.เลย เข้า แนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พา เบิล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านนาบกบึก อ.ปากชม จ.เลย ที่มีการ ดำเนินงานตาม โครงการออมความดีเฉลิม กรมประมง ในการนี้ได้แจกกระทงดอกไม้ และแก่นักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ โรงเรียนละ ๑๐ คนด้วย... ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชช่วยเหลือ เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตามพระ ราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งศูนย์ศึกษาการ พัฒนาพิภพทองฯ ได้ร่วมกับสำนักงาน กปร. เป็น เจ้าภาพในการรวบรวมขึ้นม... นาย สุรศักดิ์ พันธุ์พ รองเลขาธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการเปิด อบรมการจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางด้าน เศรษฐกิจการเกษตร ให้กับเศรษฐกิจ การเกษตรอาสา ๑ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียง ใต้ โรงแรมแอมบาสเตอร์ฮิลล์ จอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อวันก่อน ...

“กิด มงไทย”

เกษตรฯ ชี้อาชีพ 2 ดอลลาร์/กิโลฯ ถึงปี 63

เร่งแผนแปรรูปใช้ภายใน ประเทศกักตุน

“เกษตรฯ” วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายภาคต่ออยู่ที่ก.ละ 2 ดอลลาร์ยาวถึงปี 63 แนวโน้มการใช้ในอุตสาหกรรมล้อยาง ดึงมือยางปรับตัวลดลง ผู้คนโยกย้ายใช้ในประเทศหวังช่วยเกษตรกร

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา ได้ประเมินว่า ราคาขายพาราของโลกอยู่ในระดับ 2 ดอลลาร์ต่อกก. ไปจนถึงปี 2563 หลังจากนั้นจะขยับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่ราคาขายพาราไทยตกต่ำต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2554 ถึงปัจจุบัน

สาเหตุที่ทำให้ราคาขายตกต่ำ เนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินของประเทศ ประกอบด้วยยางในสต็อกของรัฐ 2.1 แสนตัน และผลผลิตส่วนเกินของโลก 2.2 แสนตัน ในปี 2554 และ 6.4 แสนตัน ในปี 2556 ในขณะที่ผลผลิตยางของไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม

นอกจากนี้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า GDP โลกปี 2015 อยู่ที่ 3.8% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.5% ในขณะที่ World Bank ได้คาดการณ์ GDP ของจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก ในปี 2015 อยู่ที่ 7.2% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.2% จึงคาดว่าราคาขายพาราของโลกในปีนี้ ยังอยู่ในระดับ 2 ดอลลาร์ต่อกก.

สถานการณ์ขณะนี้ยางแผ่นดิบและระดับ 58.55 บาทต่อกก. และยางแผ่นรมควันและระดับ 63.12 บาทต่อกก. ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นราคาที่องค์การสวนยาง (อสย.) ชี้ตามโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนวิสาหกิจรายพารา (Buffer Funds) โดยภาพรวมราคาขายเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัด

โดยในภาพรวมยางพาราของไทยยังมีปัญหาสต็อกยางเป็นส่วนเกินถึง 2 แสนตัน ขณะที่ผลผลิตของโลกสูงกว่าความต้องการของตลาด จากการขยายการผลิตของประเทศต่างๆ ราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีการส่งมอบสินค้าจริง ไม่สะท้อนถึงราคา

ที่เกษตรกรได้รับ ประกอบกับโครงสร้างยางพาราไทย มีการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศถึง 91.04% โดยส่งออกในรูปยางแปรรูปเบื้องต้น 86% ผลผลิตกักตุน 5.04%

ขณะที่แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ยางพารา จากข้อมูลการประชุมประจำปีของ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบุว่า สัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมยางล้อ รถยนต์ มีอัตราการขยายตัวที่ไม่สูงมากประมาณ 1.5-2% ต่อปี แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ คือ ยางล้อรถประหยัดพลังงาน ยางล้อที่มีน้ำหนักเบาขึ้น ยางล้อรถที่ยืดเกาะถนน โดยเฉพาะถนนเปียกได้ ดีขึ้นและยางล้อรถที่ก่อให้เกิดเสียงต่ำ ฉะนั้นการพัฒนาทางด้านวัตถุดิบทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ทั้งด้านคุณภาพและสมบัติเฉพาะด้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ซึ่งในเรื่องนี้ยางสังเคราะห์จะได้เปรียบยางธรรมชาติ เนื่องจากสามารถเติมสารให้มีสมบัติหลากหลายได้มากกว่ายางธรรมชาติ

ส่วนตลาดยางมือยาง ที่มีควมมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัว 10% ต่อปี แต่เป็นยางมือยางที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ โดยเฉพาะยางในไตรลิจจะมีมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ ฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตสัดส่วนของยางมือยางจากยางสังเคราะห์จะเพิ่มมากขึ้น

นายชวลิต กล่าวว่ เพื่อปรับตัวรับมือวิกฤติราคาขายพาราตกต่ำดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งกลุ่มน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย โดยการเข้าแทรกแซง พร้อมกับวางแผนลดปริมาณการผลิต ลดการปลูกยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยเร่งสนับสนุนให้โค่นยางแก่ที่อายุเกินกว่า 25 ปี ที่มีเนื้อที่ประมาณ 3 ล้านไร่ แล้วปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ปาล์ม น้ำมัน เป็นต้น

การส่งเสริมการแปรรูปและการใช้ยางธรรมชาติ โดยส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทย และดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการลงทุนของ BOI การประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมยางล้อ

ราคาขางพาราสื่อแว่วรงถึงปี63 ต้นตอ‘สต็อกเพียบ-ผลผลิตเพิ่ม’

● ราคาขางพาราสื่อแว่วรงถึงปี 2563 เหตุ มีสต็อกเหลืออยู่เพียบ แถมผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากทั้งในประเทศและเพื่อนบ้าน กระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางช่วยเหลือชาวสวน เข้าแทรกแซงพร้อมวางแผนลดปริมาณการผลิต

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคาขางพารามีแนวโน้มตกต่ำต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านขางพาราประเมินว่า ราคาในตลาดโลกอยู่ในระดับ 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ไปจนถึงปี 2563 หลังจากนั้นจะขยับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินทั้งในประเทศและตลาดโลกจากสต็อกที่มีอยู่ ขณะที่ผลผลิตขางของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม

ทั้งนี้ ในภาพรวมขางพาราของไทยยังมีปัญหาสต็อกขางเป็นส่วนเกินถึง 2 แสนตัน ขณะที่ผลผลิตของโลกสูงกว่าความต้องการของตลาด จากการขยายการผลิตของประเทศต่างๆ ราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีการส่งมอบสินค้าจริง ไม่สะท้อนถึงราคาที่เกษตรกรได้รับ

ประกอบกับโครงสร้างขางพาราไทยมีการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศถึง 91.04% โดยส่งออกในรูปแบบแปรรูปเบื้องต้น 86% ผลิตภัณฑ์ขาง 5.04%

นายชวลิต กล่าวว่า เพื่อเป็นการปรับตัวรับมือวิกฤติราคาขางพาราตกต่ำดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งกลุ่มน้ำขางสดและขางกึ่งถั่ว โดย การเข้าแทรกแซง พร้อมทั้งวางแผนลดปริมาณการผลิต ลดการปลูกขางในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยเร่งสนับสนุนให้โค่นขางแก่ที่อายุเกินกว่า 25 ปี ที่มีเนื้อที่ประมาณ 3 ล้านไร่ แล้วปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมการแปรรูปและการใช้ขางธรรมชาติ โดยส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทย และดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ขางภายในประเทศ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ การประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมขางถั่ว

ระดมเจ้าหน้าที่ ตรวจ'เนื้อสุกร' เทศกาลตรุษจีน

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัด นครสวรรค์ เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนที่ จังหวัดนครสวรรค์จะมีชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนที่ต้องใช้เนื้อสุกรและสัตว์ปีก มาทำเป็นเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษจำนวนมาก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ โดยในช่วง เทศกาลตรุษจีนนี้จะมีการใช้สัตว์ปีกและ เนื้อสุกรมากกว่าวันปกติถึง 4-5 เท่า ดังนั้น เพื่อควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้สัตว์ ปีกและเนื้อสุกรได้รับการผลิตที่ออกมา จำหน่าย มีคุณภาพดี สะอาดและปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ปศุสัตว์จังหวัด นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกตรวจและควบคุม คุณภาพการผลิตสัตว์ปีกและเนื้อสุกรที่มี คุณภาพ สะอาดและปลอดภัย จากโรงฆ่า สัตว์ปีก สุกร โค กระบือกว่า 40 แห่ง ที่ ได้รับอนุญาตในการประกอบการเพราะ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจังหวัด นครสวรรค์แล้วและจะออกตรวจอย่างเข้ม ข้นที่สุดตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ และ จะเปิดศูนย์ดำเนินการตรวจสอบที่ตลาดปอน ไถ่ ตลาดปากน้ำโพด้วย

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร มีความคืบหน้า

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เผยว่า ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 82 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 106,021 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 10,485,167,387 บาท

ขณะนี้ ช.ก.ส.ได้ดำเนินการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 732,038 ครัวเรือน คิดเป็นเงินมูลค่า 7,332,599,250 บาท รวมทั้งโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางให้แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ซึ่งมีสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจยางพาราทั้งสิ้น 723 แห่งทั่วประเทศ มียื่นขอู้ จำนวน 510 แห่ง คิดเป็นวงเงิน 5,065.45 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทางรัฐบาล โดย ช.ก.ส.ได้อนุมัติสินเชื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วใน 27 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 3,544 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณกว่า 331.34 ล้านบาท สำหรับโครงการ

สกย.ตรังเปิดตลาดกลางยางท้องถิ่น-นําร่อง 2 จุด

สกย.ตรัง เปิดตลาดกลางยางท้องถิ่น นําร่อง 2 จุด เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกร พร้อมเตรียมขยายเพิ่มขึ้นอีก 6 อำเภอทั้ง จังหวัด ด้านผู้ว่าฯ เดินหน้าผลักดันมูลค่าตลาดกลางยางพารา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของราคา

ตรัง/ นายวิโรจน์ จิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดตรังเปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการเปิดตลาดยางท้องถิ่นขึ้น โดยเปิดดำเนินการนําร่อง 2 จุด คือที่สำนักงาน สกย.จังหวัดตรัง ถนนรัชชินทร์ อำเภอเมืองตรัง ซึ่ง สกย.ตรัง ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดบริการทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอย่านตาขาว ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน

นายวิโรจน์ เปิดเผยต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ทาง สกย. ตรัง ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่และระบบการบริหารจัดการ ก่อนทำการขยายตลาดเพิ่มให้ครบทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดตรัง สกย.จะรวบรวมส่งไปยังตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ซึ่งราคาขายแผ่นดิบในตลาดกลางช่วงนี้ (30 ม.ค.) จะอยู่ที่ 57-58 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ท้องถิ่น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 46-47 บาท ขณะที่ราคานํายางสดอยู่ที่ 35-36 บาท

ทั้งนี้ การดำเนินการเปิดตลาดรับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพของ สกย.ตรัง จะช่วยให้เกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพ ได้ขายยางพาราในราคาที่เพิ่มขึ้นจากตลาดท้องถิ่น ลดปัญหาการเหลื่อมล้ำเรื่องของราคาได้ในระดับหนึ่ง" นายวิโรจน์ กล่าว

ด้าน นายสมศักดิ์ ประวิสุทธิ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางพารา ที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามหาทางช่วยเหลือเกษตรกรทุกรูปแบบ โดยนำเอามาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ของรัฐบาลที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องของราคายางพารา ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

นายสมศักดิ์ เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางจังหวัดเตรียมผลักดันให้มีการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องของราคา ขณะเดียวกัน ในพื้นที่จังหวัดตรัง มีการผลิตนํายางดิบสดมากถึง 80% ขณะที่

ปริมาณการผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน มีเพียง 20% เท่านั้น ดังนั้น จึงอยากให้เกษตรกรหันมาทำยางแผ่นดิบเพิ่มขึ้นแทนการขายนํายางดิบสด เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต รวมถึงราคาที่ดีกว่า

"ส่วนการรณรงค์ให้ชาวสวนยางโค่นยางเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนนั้น จากการสอบถาม สกย.ทราบว่าปีที่ผ่านมามีเกษตรกรขอทุนเพื่อโค่นไม้ยางปลูกพืชอื่นทดแทนแล้วกว่า 30,000 ไร่ ขณะนี้สอบถามจากโรงงานรับซื้อไม้ยาง บอกว่าประมาณกว่า 70,000 ไร่แล้ว อย่างไรก็ตามผมก็อยากให้เกษตรกรอย่าหวังพึ่งรายได้จากยางพาราอย่างเดียว ให้หันไปปลูกพืชชนิดอื่นเสริมไปด้วย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี" นายสมศักดิ์ กล่าว

เตรียมความพร้อมแก้ปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้อง Operation Room กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และเร่งรัดจัดการปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งเกิดจากการเผาวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและจริงจัง

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ทุกๆ ปีที่ผ่านมา ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนพบว่าเกษตรกรมักจะเผาตอซังฟางข้าวและ

เศษพืชที่เหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตรเพื่อความสะดวกในการไถเตรียมดิน ซึ่งการเผาเช่นนี้ทำให้เกิดปัญหาหมอกพิษและหมอกควันปกคลุม ส่งผลให้เกิดผลเสียมากมายหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย

ของประชาชน รวมทั้งด้านการเกษตรจากการประมวลผลข้อมูลคุณภาพอากาศ จุดที่คาดว่าจะเกิดความร้อน (Hotspot) ซึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่ง พบว่า 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยาน่าน แม่ฮ่องสอน ตาก และอุตรดิตถ์ จะประสบปัญหาหมอกพิษและหมอกควันรุนแรง จึงเร่งสั่งการให้คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างระบบการรายงานการเผาใน



นายไพรัช หวังดี



พื้นที่การเกษตรกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ กำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างเร่งด่วน ใน ขณะเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานส่งเสริม การหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรปลอดการ เผาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมี กิจกรรมเน้นหนักในด้านการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ รวมตัวเป็นเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้เกษตรกรลดการเผา เศษพืชในไร่นา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเผาเป็นการไกล่เกลี่ยจากพืชแทน หรือการ ปลูกพืชทางเลือก ซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์

จากเศษวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร ให้มีประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมุ่งสร้าง เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นสมาร์ท ฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) เน้นให้ทำการเกษตรโดยใช้ เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงและ ได้ใช้เครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ด้วย ตนเอง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว เพิ่มเติมว่า ในการกำหนดแนวทางและเตรียม ความพร้อมเพื่อส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ การเกษตร จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วย ลด ละ เลิก การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมได้ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และสร้างสมดุลให้ กับระบบนิเวศการเกษตรของไทย

จ.ระยองเร่งดำเนินการ

ช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง

จังหวัดระยอง เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ที่ประสบปัญหาโรคคางพาราคดดำ ตามแนวทางรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระยอง/ เมื่อเร็วๆ นี้ที่ห้องประชุมศรีสมุทร โภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง นายภิญโญ ประกอบสุข รอง ผวจ.ระยอง และ นายปรีชา กลีบสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนตัวแทนของภาคเกษตร ได้ร่วมประชุมวิดิทัศน์ทางไกล หรือ วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ จากการประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานยางพารา มีนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานเกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้รับทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือแก่เกษตรกรเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดระยอง ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดระยอง สามารถดำเนินการให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้ว จำนวน 17,580 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 180 ล้านบาท จากจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางเกือบ 18,000 ราย ในขณะที่โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม นั้น ดำเนินการจ่ายไปแล้ว 18 ราย จำนวนเงิน 1,538,000 บาท จากจำนวนที่ยื่นขอสนับสนุนจำนวน 171 ราย ด้วยกัน

25ผู้ส่งออกไก่สดเชื่อผ่านเกณฑ์ ป้อนตลาดเกาหลีใต้ 1 หมื่นตัน

ผู้ส่งออกไก่ไทย 25 บริษัท พร้อมเจาะตลาด เกาหลีใต้อีกครั้ง มั่นใจผ่านการตรวจสอบ รับรองโรงงานขั้นสุดท้ายตามกฎหมายเกณฑ์ของ เกาหลีใต้ เพิ่มยอดส่งออกไก่สดไทยอีกประมาณ 10,000 ตัน ปีนี้

นายศีกฤฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการ สมาคม ผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า ตามที่เกาหลีใต้ เห็นชอบหลักการให้ไทยส่งออกไก่สดได้นั้น ไทยยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของเกาหลีใต้ ในการตรวจสอบเพื่อรับรองการปลอดโรค คาดว่า เกาหลีใต้จะประกาศอนุญาตให้นำเข้าได้ ประมาณกลางปีนี้

ผู้ส่งออกไทย ทั้ง 25 บริษัทมีความพร้อม ที่จะส่งออกได้ทันที แต่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ในการเจรจากรณีค้า และเริ่มส่งออกได้จริงช่วง กลางปีเป็นต้นไป โดยทั้งปีคาดว่าจะส่งออกได้ ประมาณ 10,000 ตัน และจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน ปีหน้า ที่ผ่านมามีไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวไป เกาหลีใต้เฉลี่ยปีละ 40,000 ตัน

"กรณีที่เกาหลีใต้ยอมเปิดตลาดให้ไทย ครั้งนี้ จะส่งผลให้ต่างประเทศทยอยรับใน คุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ของไทย ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปัจจุบัน ไก่สดของไทยสามารถส่งออกไปยังญี่ปุ่น สหภาพ ยุโรปหรืออียูแล้ว ทั้งหมดคาดว่าปี 2558 ไทย จะส่งออกไก่เนื้อได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 ตัน เพิ่มจากปี 2557 ประมาณ 3.65% จากที่ส่งออก ได้ 5.7 แสนตัน ส่วนมูลค่าจะเพิ่มขึ้น 2.80% หรือประมาณ 81,120 ล้านบาท จากปี ที่ผ่านมามีมูลค่ารวมที่ 78,912 บาท"

นายศีกฤฤทธิ์ กล่าว นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า

กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบท เกาหลีใต้ อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการ ประเมินความเสี่ยง ในการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีก ของไทย และเห็นควรให้อนุญาตให้นำเข้า ไก่สดไทยได้ โดยคาดว่าไทยจะส่งออกได้ ประมาณช่วงกลางปีนี้ หลังเกาหลีใต้ระงับ การนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2547 จากสถานการณ์ไข้หวัดนกระบาด

อย่างไรก็ตาม ไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบ ตามขั้นตอนความปลอดภัยและควบคุมโรค สัตว์ของเกาหลีใต้ 8 ขั้นตอน เพื่อรับรองการ ปลอดโรคสัตว์ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ไป 5 ขั้นตอน ต่อไปจะเป็นการร่างระเบียบ ส่งออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานโรงเชือดและโรงชำแหละไก่ เพื่อส่งออกไปยังเกาหลีใต้

ปัจจุบัน เกาหลีใต้นำเข้าไก่สดแช่แข็ง จากบราซิลและสหรัฐ แต่เมื่อปลายปีที่ผ่าน เกาหลีใต้ระงับการนำเข้าจากสหรัฐเนื่องจาก มีปัญหาไข้หวัดนก

นายประสิทธิ์ ฉลองชัยชาญ รองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัท พร้อมส่งออกไก่ไปเกาหลีใต้ เพราะมาตรฐาน อาหารปลอดภัยในกระบวนการผลิตและ แปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรได้มาตรฐานระดับโลก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง และได้รับการยอมรับจากอียู และญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน

เขาคาดว่า กระบวนการตรวจสอบและ รับรองของเกาหลีใต้จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือน เพื่อให้การตรวจสอบโรงงานเสร็จ จึงจะส่งออกได้